

“GCAP” ขายหุ้นไอพีโอหมดเกลี้ยง พร้อมเดินทาง เข้าเทรดตามแผนในธันวาคมนี้



“สันติ หอกิตติกุล” เอ็มดี “GCAP” เป็นปลื้มหลังขายหุ้นไอพีโอหมดเกลี้ยงทั้ง 50 ล้านหุ้น แคมยอดจองซื้อเกินจำนวน เหตุราคาหุ้นที่ 2.70 บาท มีส่วนลดถึง 49% ชูใจนักลงทุนซื้อหุ้น พร้อมนำ “GCAP” เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เดือน ธ.ค. นี้ มั่นใจไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง ด้านคันทรี่ กรุ๊ป ย้ำจีแคปปีตอลมีพื้นฐานเยี่ยม เชื่อเงินระดมทุนที่ได้ 135 ล้านบาท สามารถผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพราะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ลดเหลือ สองเท่าเศษ



สันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีแคปปีตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในหลากหลายประเภท ภายใต้แนวคิด “สินเชื่อจับไถ เกษตรกรไทยก้าวหน้า” เปิดเผยถึง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 50 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายที่ 2.70 บาท โดยจำหน่ายระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.56 มียอดจองซื้อเกินปริมาณหุ้นที่เสนอขายจำนวนมาก เนื่องจากการกำหนดราคาหุ้นได้ให้ส่วนลดแก่นักลงทุนถึง 49% โดยเงินระดมทุนที่ได้จำนวน 135 ล้านบาท บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์นำเงินระดมทุนไปขยายพอร์ตสินเชื่อโดยรวมซึ่งเป้าหมายในการขยายพอร์ตสินเชื่อเป็น 1,000 ล้านบาท จากงวด 9 เดือน 2556 (มกราคม-กันยายน) ที่มีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรวม 776 ล้านบาท นอกจากนี้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งนี้จากผลการกระจายหุ้นสร้างความมั่นใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัทฯ

ด้าน นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS กล่าวว่า ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน GCAP การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนของ GCAPระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 56 ได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยยอดจองซื้อเกินจำนวนหุ้นที่เสนอขาย 50 ล้านหุ้น อย่างมาก ซึ่งทำให้การเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในเดือนธันวาคมนี้ มีความมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่ไม่สามารถจองซื้อหุ้นไอพีโอ GCAP ได้ และรอเข้าการซื้อขายบนกระดาน

ข้อมูลบริษัท จี แคปปีตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีแคปปีตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท จี แคปปีตอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนตามสัญญาร่วมลงทุน (Shareholder’s Agreement)

เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อระหว่าง บริษัท สองน้ำ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเช่าซื้อกับธนาคารออมสิน โดยมีจุดประสงค์หลักเริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้แนวคิด “สินเชื่อจับไว เกษตรไทยก้าวหน้า” จากแนวคิดและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้เกษตรกรได้มีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยไปใช้งานในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลให้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มั่นคงและยั่งยืน จากแนวคิดและวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งเครื่องจักรกลใหม่และเครื่องจักรกลที่ใช้แล้ว ได้แก่ รถเกี่ยวรวงข้าว รถพรวนดิน รถแทรกเตอร์ รถคีบไม้ รถคีบอ้อย เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช เป็นต้น โดยให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่เป็นเกษตรกรที่ใช้เครื่องจักรกลเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและมีบริการเสริมให้แก่ผู้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทอีกด้วย